



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๕๑๖๕ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด
มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น


ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล
(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	ให้ทีม JIT ดำเนินการนำข้อมูลเชิงระบาดวิทยาในแต่ละพื้นที่ เพื่อวางแผนในการทำ Sentinel Surveillance เพิ่มขึ้นใน ๑๒ Setting เช่น พื้นที่ที่มีโรงงานโรงงาน, ชุมชนที่มีการเคลื่อนย้ายเข้า-ออก ของประชากรเป็นประจำ หรือพื้นที่ที่มีงานกิจกรรม/ Event ต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ COVID-19	- ทีม JIT
๒	<p>ให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ดำเนินการจัดทำปฏิทินงานที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก จำแนกตามประเภทของกิจกรรม และจำแนกเป็นรายอำเภอ ได้แก่</p> <p>๒.๑ งานในชุมชนประจำเดือน</p> <p>๒.๒ งานกิจกรรมทางสังคม</p> <p>๒.๓ งานประจำปี</p> <p>เพื่อให้เห็นข้อมูลปฏิทินกิจกรรมต่างๆ เป็นภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งคืนข้อมูลให้พื้นที่ โดยประสานงานกับทีม JIT ในการ Sentinel Surveillance เพิ่มเติมในกลุ่มดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทาง ในการวางแผนการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และนำเสนอในการ ประชุม EOC ครั้งต่อไป</p>	- กลุ่มภารกิจสื่อสาร ความเสี่ยง (Risk Communication)
๓	<p>- การตรวจสอบความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนของประชาชนระดับหมู่บ้าน และจำนวนวัคซีน คงเหลือในทุกอำเภอ</p>  <p>ให้ทุกอำเภอดำเนินการดังนี้</p> <p>๓.๑ ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้ผู้ที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนในพื้นที่ตนเองให้ครบทุกราย (สามารถ ให้บริการฉีดได้ทุกชนิด) หากมีประชาชนประสงค์ฉีดวัคซีนเชิงรุกนอกสถานที่ ให้ทุกอำเภอพิจารณา ดำเนินการให้บริการ เพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๓.๒ ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และโน้มน้าวให้ผู้ปฏิเสธการฉีดวัคซีน เข้ารับการฉีดวัคซีน ให้ได้มากที่สุด โดยจะสรุปผลการดำเนินงานเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งขอให้เป็นภารกิจหลักของ ผู้บริหารในการดำเนินกำกับติดตาม</p>	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๔	ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินการจัดลำดับอำเภอที่สามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่ มีความประสงค์ฉีดวัคซีนในพื้นที่ตนเองได้มากที่สุด โดยใช้ข้อมูลเป้าหมายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕	- กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์สาธารณสุข



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

